



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๔๕/๖๔

เทศบาลเมืองทุ่งสง ยินดีต้อนรับ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงให้กลับมาบริหารงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงอีกครั้ง โดยได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น ๔ เพื่อให้ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง แลกเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนโยบายเร่งด่วน ๓ เรื่อง และนโยบายการพัฒนา ๗ ด้าน รายละเอียดดังนี้

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง)

๑. การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ เช่น วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ อุตุนิบัติซ้ำ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคอุบัติใหม่
๒. การส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงวัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นโยบายการพัฒนา ๗ ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการร่วมสร้างเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด เพื่อระบบภูมินิเวศที่ยั่งยืน ด้านการร่วมสร้างเมืองทุ่งสงสู่เมืองชีวิตปลอดภัย ด้านการพัฒนาเมืองและย่าน โดยใช้ภูมิวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้านการร่วมสร้างเมืองทุ่งสงสู่เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ด้านเมืองสุขภาพ ด้านร่วมสร้างเมืองและย่านทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Smart city)

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงทุกท่านได้รับทราบการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงไว้ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยยึดหลักความจริงใจ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและร่วมขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวทุ่งสง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทุ่งสงเมืองศูนย์กลางการขนส่ง” และแนวคิดการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน ทำให้เป็นเมืองที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน”

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔